



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๖๒

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้-ชุมพร

ด้วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้แจ้งที่ประชุมถึงการดำเนินงานร่วมกับ จังหวัดชุมพร และมีภารกิจที่ต้องดำเนินการ คือ การทำงานร่วมกับชุมชน และการสร้างเครือข่ายที่เป็น รูปธรรม เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปประเด็น ดังนี้

## ๑. การก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ (งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการสำรวจสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจพื้นที่ ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบลภายในจังหวัดชุมพร ซึ่งทางจังหวัดชุมพรจึงได้ขอความร่วมมือจากนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่และศักยภาพที่เพียงพอสำหรับก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จึงได้จัดทำรายละเอียดเสนอต่อ นายอำเภอเพื่อพิจารณา และได้ประสานงานกับจังหวัดชุมพรและส่งเรื่องไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรียบร้อยแล้วว่ามหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่ได้จัดทำเป็น Master Plan สำหรับสร้างสนามกีฬาไว้แล้ว งบประมาณ ๒๕ ไร่ ซึ่งจะใช้เป็นสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และทางจังหวัดฯ ให้ ความสำคัญเนื่องจากอำเภอละแมยังไม่มีสนามกีฬากลาง โดยสนามกีฬาดังกล่าวจะใช้งบประมาณ จำนวน ๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ลู่วิ่ง อัฒจันทร์ โรงยิมมาตรฐาน และสนามกีฬากลางแจ้งพร้อม ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการกลางระดับกระทรวงจะได้เดินทางไปดูสถานที่จริงเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เสนอ จะต้องได้รับการยืนยันหรือเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยว่าจะ อนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือไม่ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วทางจังหวัดจะมอบให้ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล

## ๒. การซ่อมแซมถนนเลียบบชายฝั่งทะเล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีถนนเลียบบชายฝั่งที่เหลืออีก ๒ กิโลเมตร ที่ยังไม่ได้รับการลาดยางมะตอย ดังนั้น จึงได้ประสานกับทางหลวงชนบทและ อบจ. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการลาดยางมะตอย ซึ่งทั้ง ๒ มีความยินดีที่จะจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวให้ แต่ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันหรือเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยว่าจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือไม่

## ๓. การพัฒนาพื้นที่ชายหาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณจาก อบต. เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำ Master Plan การพัฒนาพื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับที่ราชพัสดุ ได้ดำเนินการประสานกับราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งราชพัสดุจะได้นำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อทราบในลำดับต่อไป แต่ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันหรือเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยว่าจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือไม่

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทั้ง ๓ ประเด็นเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนได้เป็นอย่างดี ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการทั้ง ๓ ประเด็น และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอสภาฯ ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดตั้งคณะทำงาน โดยกำหนดเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ ๓-๔ ท่าน ดำเนินการหาข้อมูล วิเคราะห์รายละเอียดให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านของกฎหมาย สิ่งที่ต้องดำเนินการ และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนโดยถ้วน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้สรุปเสนอสภาฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๗๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกธากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ